



ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกภาควิชาการ ในการคัดเลือกข้าราชการ
จากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานศาลปกครองได้มีประกาศ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกภาควิชาการ ในการคัดเลือก
ข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ ซึ่งมีผู้มีสิทธิสอบ จำนวน ๓๐๐ ราย และกำหนดวันคัดเลือก
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๑๑ และห้องสัมมนา ๑ ชั้น B๑ อาคาร
ศาลปกครอง นั้น

เนื่องจากได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม ปรากฏว่า มีผู้ที่มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (เพิ่มเติม) ข้างต้นนี้ สำนักงาน
ศาลปกครองได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือคุณวุฒิที่สมัครคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ที่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกมาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบรรยาย นาคยศ)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สำเนาถูกต้อง

Osra Far.

(นางสาวอรทัย ชัยวงศ์คำ)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกภาควิชาการ ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น
เพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (เพิ่มเติม)
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑

๖๐๐๔๙

นางสาวอัจฉรา กันทอง



หมายเหตุ : กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศ
สำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑